

# เปิดตัวรีเบทแมงโก้ นำเสนอประสบการณ์ใหม่แห่ง การช้อปปิ้ง ด้วยออพชั่นคะแนนสะสมที่เลือกได้ทั้ง แคชแบ็ก สะสมไมล์ และคะแนนแมงโก้



รีเบทแมงโก้ (Rebatemango) เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมระบบแคชแบ็กที่ใช้งานง่าย สนุกสนานและไม่เหมือนใคร เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงก่อนหน้านี้ทั้งในสิงคโปร์และมาเลเซีย ด้วยฐานร้านค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 200 ราย ทำให้รีเบทแมงโก้สามารถมอบข้อเสนอที่ดีกว่าและโปรโมชั่นสุดคุ้ม รวมถึงสิทธิพิเศษ เอกสิทธิ์ และรูปแบบการใช้งานที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น รีเบทแมงโก้ยังจับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ดังมากมายและยังคงขยายเครือข่ายพันธมิตรร้านค้าอย่างต่อเนื่อง นักช้อปจะพบกับโลกแห่งการช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมความคุ้มค่ามากมายทั้งในรูปแบบแคชแบ็ก สะสมไมล์และแต้มแลกของรางวัลมากมายในทุก ๆ การจับจ่ายของคุณ นักช้อปยังสามารถเลือกสะสมคะแนน”แมงโก้”เพื่ออัปเกรดสมาชิกไปสู่ระดับเวิลด์แมงโก้และโกลด์แมงโก้ เพื่อรับเงินคืนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้รีเบทแมงโก้มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่แตกต่างและสนุกสนานอย่างที่ไม่ควรจะเป็น พร้อมความคุ้มค่าหลากหลายรูปแบบรวมถึงคะแนนแมงโก้ที่คุณเลือกสะสมได้ตามใจคุณ

รีเบทแมงโก้ ฉลองการเปิดตัวในเมืองไทยด้วยการจัดโปรโมชั่น Payday Sale ตั้งแต่ 29-31 สิงหาคม 2561 ด้วยการเพิ่มแต้มสะสมให้เป็น 2 เท่า ฟรี !

แนวคิดการสร้างสรรค์เว็บไซต์รีเบทแมงโก้ [www.rebatemango.co.th](http://www.rebatemango.co.th) กำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยนักธุรกิจชาวเดนมาร์กและชาวสิงคโปร์ทำงานที่โกด้า โดยภาพรวมรีเบทแมงโก้ออกแบบเพื่อมอบคะแนนให้ลูกค้าแบบครบวงจร ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์

มร.เจสเปอร์ คอธ ผู้ร่วมก่อตั้งรีเบทแมงโก้ แนะนำเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใช้งานง่ายไม่เหมือนใครและมอบความคุ้มค่ามากที่สุดเป็นหนึ่งในเดียวของภูมิภาคเอเชียว่า “เราให้คุณเลือกรูปแบบของรางวัลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็ก สะสมไมล์สายการบิน หรือแต้มสะสม ซึ่งยังไม่เคยมีใครกล้านำเสนอในรูปแบบนี้ และทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ โดยเรานำเสนอการคืนเงินแบบมูลค่าเพิ่มจากร้านค้าชั้นนำมากมาย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ค้าร้านค้า และผู้ให้บริการจำนวนมากหลายร้อยรายที่ลงทะเบียนร่วมโปรแกรมกับเรา อีกทั้งเรายังแตกต่างจากเว็บไซต์ที่แจกคูปองส่วนลดทั่วไป เนื่องจากเรามีรูปแบบการเก็บยอดสะสมที่เที่ยงตรงกับผู้ค้าหลักของเรา นอกจากนี้ ในบาง

โอกาสเรายังมอบคูปองส่วนลดเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นยอดสะสมของผู้ใช้งานเว็บไซต์รีเบทแมงโก้ของเรา”

มร. เจสเปอร์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ระบบของเราได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยถือเป็นเว็บไซต์ปิ้งออนไลน์เพียงแห่งเดียวที่นำเสนอตัวเลือกรางวัลให้แก่เหล่านักช้อปปิ้ง ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างมาก และภายในไตรมาสที่ 4 นี้ เราจะนำเสนอการใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันออฟไลน์ ซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำเสนอรางวัลจากการช้อปปิ้งแบบข้ามตลาดที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทย ขณะนี้เรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่างดีแทคและแอร์เอเชียเพื่อแนะนำบริการของเรา โดยในปัจจุบัน เรามีสินค้าและบริการหลากหลายประเภท อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่น การเดินทาง และเครื่องใช้มากมาย ทำให้เรามีข้อเสนอที่เหมาะสมกับตลาดผู้บริโภคเมืองไทยมากที่สุด”

“รีเบทแมงโก้ มุ่งมั่นสู่การเป็นเว็บไซต์ชั้นนำของเมืองไทยและประเทศต่าง ๆ ในระยะยาว เราต้องการติดอันดับ 1 ใน 2 แปรนต์ผู้นำเสนอโปรโมชั่นแคชแบ็กยอดนิยมของเมืองไทยภายในปีนี้” มร.เจสเปอร์ กล่าวสรุป “เราเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองตลาดนี้ เราได้ทำงานร่วมกับธนาคารและสายการบินชั้นนำหลายแห่ง อาทิ สิงคโปร์แอร์ไลน์ มาเลเซียแอร์ไลน์ แอร์เอเชีย ดีบีเอส เมย์แบงก์ ซิตี้แบงก์ ดิจิ และอีกมากมาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง”